
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ครั้งที่  2/2566 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัย, 
       รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 2. นางชฎาวัลย ์  รุณเลิศ   รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 
 3. นางอรุณี   ยันตรปกรณ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 4. นายสมเพ่ิม  สุขสมบูรณ์วงศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 5. นายอุทัย  ทับทอง   หัวหน้าภาควิชาเวชระเบียน 
 6. นายอำพล   บุญเพียร  หัวหน้าภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
 7. นายสละ  อุบลฉาย  หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค 
 8. นายพีระ  ดีเลิศ   หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
 9. นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
       ผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน 
 10. นางสาวปาริชาต ิ จันทร์เที่ยง  ผู้แทนพนักงานราชการสายวิชาการ 
 11. นางสาวกัญญณัช คุณธีระบุญญา  ผู้แทนสายสนับสนุน 
 12. นางสาวสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์  ผู้แทนสายสนับสนุน 
  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางนพมาส  เครือสุวรรณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
2. นายวทัญญู  ประเสริฐเมือง  ผู้แทนข้าราชการสายวิชาการ 
3. นางสาวสายสุนี      คุ้มครองญาติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 

 

เริ่มประชุม  เวลา  13.35 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารเขต 14 ครั ้งที ่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่17 
กุมภาพันธ์ 2566  
นางชฎาวัลย์  รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู ้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ได้จัดคณะกรรมการบริหารเขต 14 ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่17 กุมภาพันธ์ 
2566 ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี สรุปได้ดังนี้ 
  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศ เขตบริการสุขภาพที่ 4 แจ้งในที่ประชุมทราบ 
  1) การขับเคลื ่อนการดำเนินงานติดตั ้งพลังงานแสงอาทิตย์  เพื ่อความคุ ้มค่าในอนาคต                  
โดยจังหวัดนนทบุรี มีแผนการติดตั ้ง 15 หน่วยงาน มีแผน 15 แห่ง การไฟฟ้าจำหน่าย 1 แห่ง เงินบำรุง                  
5 แห่ง แผนติดตั้งปี 2566 จำนวน 4 แห่ง ปี 2567 จำนวน 3 แห่ง และปี 2568 จำนวน 7 แห่ง  
 

ปัญหา... 
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ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ผู้ดูแลระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวไฟฟ้ามีจำนวนน้อยในการให้คำปรึกษา 
ควรมีมาตรฐานของระบบที่เหมใสมกับพื้นที่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบและสนับสนุนองค์ความรู้ใน
การดำเนินงาน 
  2) การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มี 76 แห่ง มีการถ่ายโอน                
ปี 2566 จำนวน 18 แห่ง/105 คน MOU เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และปี 2567 จำนวน 10 แห่ง 
  แผนเตรียมการถ่ายโอน มีการจัดตั ้งศูนย์ร้องเรียน สำนักงานธารณสุขจังหวัดประชุมวาง
แผนการถ่ายโอนอย่างต่อเนื่องในการประชุม กวป . แนวทางการถ่ายโอนต้องปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่งที่
กำหนดไว้ในโครงสร้าง สอน./รพ.สต. 
  3) แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นโยบาย
มุง่เน้น เขตสุขภาพท่ี 4 
      3.1) การดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 9 ด้าน มีการบูรณาการร่วมกับ อปท. ใน
การพัฒนาเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
      3.2) Intermediate care มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูชุมชน (ศูนย์ร่วมสุข) ที่ รพ.สต./อบต./
เทศบาลในการดูแลประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 
      3.3) ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด รพ.แม่ข่ายจัดระบบให้คำปรึกษากับ รพ.ลูกข่าย 
      3.4) Digital health platform ทุกจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วย
บริการทุกระดับ 
      3.5) ขอเสนอแนะ ให้มี Time line ชัดเจน 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
     1.2 สรุปการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ครั ้งที่ 
2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
นางชฎาวัลย์  รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดนนทบุรี 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566สรุปได้ดังนี้ 
 1) เรื่องแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
     1.1) การจัดงานในศาลากลางจังหวัด จะจัดระเบียบการจอดรถในบริเวณศาลากลางจังหวัด 
เนื่องจากมีบุคคลภายนอกมาจอดรถทิ้งไว้ ทำให้ข้าราชการไม่สามารถจอดรถได้ 
     1.2) การมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรวจสอบกับคำสั่งฉบับเก่า 
     1.3) รถไฟสายสีม่วง ขอใช้พื้นที่ถนน 3 สาย 
     1.4) กร.อ.ภาพลักษณ์ขยะกับมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้า มอบหมายเทศบาลนนทบุรี 
     1.5) การพัฒนาคูคลองอ้อมนนท์เพื ่อเฉลิมพระเกียรติ ปีที ่แล้วคลองยอดพระพิมล เป็นคลอง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จังหวัดนนทบุรี ให้ช่วยกันพัฒนาคูตลองจิตอาสา วัน kick off คลอง 17 กม. 
     1.6) ประชุมจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง 28 จุด ติดขัดเรื่องการประสานงาน โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ 
     1.7) การป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ จุดด้อย คือ การดูแลผู้ตกเป็นเหยื่อ มีการส่งต่อที่ดี มี
ข้อตกลง NRM 

2) เรื่องแจ้ง... 
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 2) เรื่องแจ้งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี 
     2.1) ลดการใช้พลังงานจากรถอีจีวี มอบหมายกรมขนส่งให้มีรายงานทุกเดือน 
 3) เรื่องแจ้งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ 
     3.1) ให้หน่วยราชการที่ประสงค์สมัคร”หน่วยงานสะดวก” ตามแบบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
  2566 
     3.2) กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 
     3.3) การรำเทิดพระเกียรติบวงสรวงรัชกาลที่ 3 รับสมัครนางรำ 
     3.4) ประกาศยุบสภา เล ือกตั ้งเดือนพฤษภาคม 2566 ให้ม ีการวางตัวราชการ การเตรียม             
  ความพร้อม 
     3.5) นโยบาย 6 ดี  
   -  ปลอดภัยดี 
   -  สิ่งแวดล้อมดี 
   - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 6,500 ต้น 
   - ปลูกต้นไม้ บ่อขยะ 500 ต้น เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันพระราชสมภพ 
   - ปัญหาฝุ่นละออง   แจ้งก่อนล่วงหน้า 7 วัน 
   - เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ของ
     ต้นไม้ในสำนักงานได้ 81% ต้องปลูกต้นไม้ 225 ต้น 
   - การตรวจวัดควันดำ โดยให้ตรวจรถราชการ 4 ครั้ง/เดือน 
  -  คุณภาพชีวิตดี 
   - โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิงในเขตเมืองและชุมชนเมือง                       
     จังหวัดนนทบุรี  วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิงในการดูแลสุขภาพ
      ได้อย่างทัว่ถึง 
   - จุดศูนย์ Elderly day care  
   - พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ care giver 
      - ผลการดำเนินงาน ด้านสังคม 98% ติดบ้าน 2% ติดเตียง 1% 
      - การพัฒนาเครือข่าย ต้นแบบ 1 ตำบล 1 ชุมชน 
      - จัดอบรมฟ้ืนฟู 5 วันต่อ 1 รุ่น 
       - ผู้สูงอายุ 40,000 คน คิดเป็น 22% 
      3.6) การศึกษา ดูที่ผลสอบ ONET ดีขึ้น 
      3.7) สิ้นปีมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสรุปแต่ละดี ดีละ2 หน้า 
      3.8) สถานการณ์โควิด ไข้เลือดออก อัตราป่วย 6.75% เด็กในวันเรียนให้ระมัดระวัง 
      3.9) เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  
   กาญจนาภิเษก ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น 6,580,300 บาท 
 
 

4) แจ้งวาระ... 
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     - เวลา 09.00 น. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ณ อาคาร                   
มหาเจษฎาบดินทร์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
     - เวลา 10.00 น. วันข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดเฉลิม   
พระเกียรติวรวิหาร 
  
ระเบียบวาระที ่ ๒  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ครั ้งที ่ 1/2566                 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
นางชฎาวัลย์  รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.๑ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา  
            3.1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค สามารถกู้ยืมได้ทุกราย              
ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ แต่สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน กู้ไดเ้ฉพาะผู้กูร้ายเก่า เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูลใน CHECO  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
   3.1.2 ทุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2                
ทุนโรงพยาบาลราชวิถี   
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทุนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี
เทคนิค ชั้นปีที่ 2 ทุนโรงพยาบาลราชวิถี ที่ยังไม่ได้รับเงิน กลุ่มกิจการนักศึกษาได้ประสานไปยังโรงพยาบาลแล้ว
ได้รับแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบลาคลอด แต่ไม่ได้ส่งเรื่องต่อกับผู้รับผิดชอบคนถัดไป จึงทำให้เรื่องตกหล่น แต่
ขณะนี้ทราบเรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการให้ หากเรียบร้อยจะแจ้งนักศึกษารับทุนต่อไป 
มติที่ประชุม : รบัทราบ 
   3.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านสาธารณสุขยุคดิจิทัล ภายใต้     
อัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มกิจการนักศึกษา จะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านสาธารณสุขยุคดิจิทัล ภายใต้อัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก บน
พ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเจปาร์ค อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี จัดโดยวิทยลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
 

3.1.4... 
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   3.1.4 ผลการเข้าร่วมโครงการ Smart Brain and Health 2023 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเข้าร่วมโครงการ Smart Brain and Health 
2023 ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
มีกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยแบบวาจา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โปสเตอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนา
ภิเษก ไดร้ับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
    1) รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย 
    2) รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้วยโปสเตอร์ ภาษาอังกฤษ 
    3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดงานวิจัยด้วยวาจาภาษาอังกฤษ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
   3.1.5 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้มีการ
ประกาศรายชื่อเก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2565 
ประเภทต่างๆ สำหรับศิษย์เก่าของวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายแสงเทียน อยู่เถา ศิษย์เก่าดีเด่น 
ประเภทที่ 4 นักวิชาการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
   3.1.๖ โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ 12 การส่งเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 กีฬา
สถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง 
นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มกิจการนักศึกษา จะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ 12 การส่งเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 กีฬาสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี 
และโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓.๒ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
            3.2.1 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รวมผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 20,884,645.06 บาท คิดเป็น                
ร้อยละ 38.05 คงเหลือ 34,008,381.84 บาท คิดเป็น 61.95  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
        3.2.2 สรุปงบประมาณในระบบ GFMIS คงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  สรุปงบประมาณในระบบ GFMIS คงเหลือ ณ วันที่                
28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมผลการใช้จ่ายเงินทั ้งสิ ้น 2,679,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.71 คงเหลือ 
3,901,300 บาท คิดเป็น 59.29 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.3... 
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   3.2.3 รายงานสร ุปเง ินรายได ้สถานศึกษา สถานบร ิการ  คงเหล ือ ณ ว ันที่                           
28 กุมภาพันธ์ 2566 
นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง :  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานสรุปเงินรายได้สถานศึกษา สถานบริการ  
คงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทเงิน คงเหลือ 
๑. เงินนอกงบประมาณ (ธนาคารพาณิชย์)  
 - เงินรายได้สถานศึกษา 207,510.66 
 - เงินรายได้สถานบริการ 268,252.64 
 คงเหลือเงินนอกงบประมาณ (ธนาคารพาณิชย์)  475,763.30 

2. เงินฝากคลัง 33,736,704.52 
 หัก เงินรับฝากและเงินประกัน 140,325.00 

3.      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,293,975.20 
      เงินรายได้สถานบริการฝากคลัง 330,827.95 
 คงเหลือเงินรายได้สถานศึกษาฝากคลัง 31,971,576.37 
 รวมเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้ได้จริง 32,447,339.67 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
๓.3 เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 

   3.3.1 การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต หลักสูตรใหม่                 
พ.ศ.2565 (ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา) 
นางชฎาวัลย์  รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
(ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา) จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2566 นี้  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
   3.3.2 โครงการจัดตั้งคณะฉุกเฉินการแพทย์ 
นางชฎาวัลย์  รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโครงการจัดตั้งคณะฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
   3.3.3 แจ้งกำหนดวันรายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 
นางชฎาวัลย์  รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้แจ้งกำหนดวัน
รายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
            1) วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ 
       ปริญญาตรี 
            2) วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ 
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

3.4 เรื่องแจ้ง... 
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     ๓.๔ เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
           3.4.1 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota  
นางชฎาวัลย์  รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้ส่งประกาศการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข               
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2566 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
       ๓.๕ เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
           3.5.1 โครงการ "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั่วไทย 
นางอรุณี ยันตรปกรณ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ ได้ร่วมกับอาจารย์พยาบาล เพ่ือ
ดำเนินการโครงการ "พระบริบาลภิกษุไข"้ ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั่วไทย จำนวนทั้งสิ้น 240 รูป รุ่นละ 60 รูป 
รายละเอียดดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
          3.5.2 กำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายด้วย
มณีเวชสำหรับประชาชนทั่วไป และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์  
นางอรุณี ยันตรปกรณ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานบริการวิชาการ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชสำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่าง
วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
   3.5.3 งบประมาณสนับสนุนโครงการประสานใจเพื่อพลานามัยของประชาชนชาว
ตำบลราษฎร์นิยม  
นางอรุณี ยันตรปกรณ์ : แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า กลุ ่มงานบริการวิชาการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน                     
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม) จำนวนเงิน 72,405 บาท (เจ็ดหมื่น
สองพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการประสานใจเพื่อพลานามัยของประชาชนชาวตำบล
ราษฎร์นิยม   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง  
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
     5.1 รายชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการ 
นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิว ัฒน์ก ุล  : แจ้งให้ที ่ประชุมพิจารณา  จากมติที ่ประชุมผู ้อำนวยการ                              
และรองผู้อำนวยการเรื่องการได้มาซึ่งรองผู้อำนวยการ มีมติว่า วิธีการได้มาซึ่งตำแหน่งได้จาก 2 ส่วน คือ                   
1) การเสนอรายชื่อจากบุคลากรทุกคนทุกระดับ (คิดเป็นร้อยละ 40) และ 2) การคัดเลือกจากผู้ อำนวยการ            
(คิดเป็นร้อยละ 60)  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อำนวยการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเสนอรายชื่อและคัดเลือกสรุปได้ดังนี้ 
       1) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ ได้แก่  
       นายสมเพ่ิม สุขสมบูรณ์วงศ์ 
       2) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
         นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ 
   3) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์
       และสาธารณสุข ได้แก่ นางอรุณี ยันตรปกรณ์ 
   4) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
        นางสาวนลินภัสร์ รตนวิบูรณ์สุข 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 
    5.2 วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 หมวด 2 ข้อ 8  
มติที่ประชุม : เห็นชอบวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย  
           (ก) ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ 
           (ข) กรรมการโดยคัดเล ือกจากผู ้ม ีตำแหน่งทางการบร ิหารในว ิทยาล ัย ได ้แก่                               
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน 4 คน ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา จำนวน 7 คน และหัวหน้าฝ่ายหรือ
หัวหน้างาน จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน 
           (ค) กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ จำนวน 1 คน โดยมาจากกระบวนการ
สรรหาที่อาจารย์ของวิทยาลัยมีส่วนร่วม 
           (ง) กรรมการที ่ปฏิบัติหน้าที ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน โดยมาจาก
กระบวนการสรรหาที่บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยมีส่วนร่วม 
     5.3 ขอความเห็นชอบตำแหน่งอาคารก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน 
นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา งานพัสดุ ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่ง
อาคารก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ประกอบด้วย 
   1) อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก) ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย (ด้านหลัง
อาคารพักแพทย์) 
   2) ห้องน้ำรวมสำหรับนักศึกษา มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ตำแหน่งที่ตั้งอยู่
ระหว่างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น (หอ 5) กับอาคารหอประชุม 400 คน (โรงยิม)  
 

3) อาคาร.... 
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   3) อาคารโรงจอดรถ ตำแหน่งที่ตั ้งอยู่ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ บริเวณที่จอดรถ
วิทยาลัยฯ 
มติที่ประชุม : เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอาคารก่อสร้างบางรายการไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
        1) อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก)  กำหนดตำแหน่งที่ตั้งบริเวณโรงขยะแห่งเดิม 
        2) ห้องน้ำรวมสำหรับนักศึกษา มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ห้อง กำหนดตำแหน่งที่ตั้งบริเวณ
หลังหอพัก 1 
        3) อาคารโรงจอดรถ กำหนดตำแหน่งที่ตั้งด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ บริเวณท่ีจอดรถวิทยาลัยฯ 
    5.4 นายวทัญญู ประเสริฐเมือง ผู ้แทนข้าราชการสายวิชาการ ขอลาออกจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา นายวทัญญู ประเสริฐเมือง ผู้แทนข้าราชการ
สายวิชาการ ขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เนื ่องจากไปรับตำแหน่งรักษาการ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สถาบันพระบรมราชชนก 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ  
    5.5 นายสัณณ์ภณ ตะพังพินิจการ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ ขอโอนไปรับราชการประจำ
ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือดูแลมารดาที่ชรา 
นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา นายสัณณ์ภณ ตะพังพินิจการ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ ขอ
โอนไปรับราชการประจำที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
ดูแลมารดาที่ชรา 
มติที่ประชุม : อนุมัติ หากหน่วยงานปลายทางมีตำแหน่งว่าง 
    5.6 งานทะเบียนนักศึกษา ขออนุมัติการพักการศึกษาของนักศึกษาและรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา 
นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา งานทะเบียนนักศึกษา ขออนุมัติการพักการศึกษาของนักศึกษา
และรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ราย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการแจ้งการพัก
การศึกษาของนักศึกษาและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และ                    
สหเวชศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป ได้แก่ 
          1) นางสาวนนธิชา อิ ่มเกษร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                       
เวชระเบียน ชั้นปีที่ 3 ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1, 2 ปีการศึกษา 2565 
          2) นางสาวซอฟรีน่า หวังเด้ นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา               
การแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบหมายงานทะเบียนนักศึกษาทำหนังสือแจ้งต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และ                    
สหเวชศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 
    5.7 พิจารณาผลการสอบซ่อมเสริมความรู ้รวบยอด รอบแรก ปีการศึกษา 2565 ของ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รายงานผลการสอบซ่อมเสริม
ความรู้รวบยอด รอบแรก ปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 คน และสอบผ่านเกณฑ์แล้วทั้งสิ้น จำนวน 29 คน  
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

5.8.... 
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    5.8 พิจารณาผลการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2565 
นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา งานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ดำเนินการประมวลผลการ
เรียนของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ของผู้ที่จะ
สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
จำนวน ๒๙ คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน ๔๒ คน โดยระบุวันสำเร็จ
การศึกษา เป็นวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางคณะสาธารณสุขศาสตร์และ             
สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ได้มอบหมายให้งานทะเบียนนักศึกษา
ดำเนินการจัดทำใบระเบียนแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา                
จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา 
มติที่ประชุม : รับรองคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 
๒ หลักสูตรตามที่เสนอ และให้งานทะเบียนนักศึกษาดำเนินการจัดทำใบระเบียนแสดงผลการเรียนและหนังสือ
รับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาต่อไป  
     5.9 พิจารณาการขออนุมัติลาออกจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย 
นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา งานทะเบียนนักศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติการลาออก
ของนักศึกษาหลักสูตรวิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (แผนการเรียนเทียบโอนรายวิชา) จำนวน 8 ราย 
เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เพื่อแจ้งต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนก
ต่อไป 
มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบหมายงานทะเบียนนักศึกษาทำหนังสือแจ้งต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และ              
สหเวชศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 
    5.10 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน 1 คน 
นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ มีความประสงค์ขอ
อนุมัติจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน ที่มีวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ 
มติที่ประชุม : อนุมัติตามท่ีเสนอ โดยรับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท และให้ประมาณการไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
     6.1 รูปแบบการสรุปการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566 
นายพีระ ดีเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาว่า งานแผนยุทธศาสตร์ ได้พิจารณาปรับรูปแบบการสรุปการดำเนิน
โครงการ ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือลดภาระให้ทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน จึงขอเสนอปรับรูปแบบการสรุปการดำเนิน
โครงการ ปีงบประมาณ 2566เหลือเพียงหนึ่งหน้ากระดาษตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ  
 

6.2... 
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     6.2 นางชฎาวัลย ์รุณเลิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่งมอบงานให้นางสาวเบญจวรรณ 
พูนธนานิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยคนปัจจุบัน 
นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ จนกระทั่งสถาบันพระบรมราชชนก ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงาน
ให้กับนางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยคนปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แต่ละ
ฝ่าย/งานนำเสนอ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   16.50 น. 
 

 
 
             (นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง) 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
              (นายสมเพ่ิม สุขสมบูรณ์วงศ์)  
             ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
        (นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล) 
              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


